

## ĐỀ 4:

### PHẦN ĐỌC HIỂU

**Câu 1:** Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi

*“Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ có hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng hóa lên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó chúng tôi gọi nhau là những con quỷ mắt đen.”*

1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?
2. Chúng tôi được nói tới ở đây là những ai? Nụ cười và những lời đùa gọi nhau của nhân vật thể hiện vẻ đẹp nào ở họ?
3. Câu văn “Những lúc đó chúng tôi gọi nhau là những con quỷ mắt đen” gọi cho em liên tưởng đến câu thơ nào trong tác phẩm Bài thơ về Tiểu Đội Xe Không Kính của Phạm Tiến Duật ?

**Câu 2**

*"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng  
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ  
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ  
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân . . . ”*  
*Trích Viếng lăng Bác-Viễn Phương*

1. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ thứ 2.
2. Bằng một đoạn văn viết theo cách lập luận diễn dịch khoảng 12 câu, em hãy làm rõ tâm trạng, cảm xúc của tác giả trong đoạn thơ trên. Trong đoạn, có sử dụng phép nối và một câu ghép (gạch chân và chỉ rõ).

**Câu 3:** Xác định nghĩa tường minh và hàm ý của 2 câu thơ sau:

Sấm cũng bớt bất ngờ  
Trên hàng cây đứng tuổi  
(Sang thu- Hữu Thỉnh)

### PHẦN VĂN NGHỊ LUẬN

**Câu 1.** Nhà giáo Nguyễn Ngọc ký, người viết chữ bằng chân, tâm sự trên báo văn nghệ Trẻ ngày 16.11.2008:

*“ Con người ta chỉ sợ khiếm khuyết tâm hồn, đó là mầm tai họa, còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ nếu ta dũng cảm đối diện và vượt qua để thành người không khiếm khuyết”.*

Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lời tâm sự trên.

**Câu 2.**

*Có những bạn trẻ chỉ biết mãi mê dán hình thần tượng khắp nơi; chỉ biết đắm chìm trong sở thích của riêng mình;...Họ đâu thấy rằng bên cạnh họ có những người đang vì họ mà vất vả, lo toan; có những người đã dành cho họ bao nhiêu yêu thương, trùi mến;...Những bạn trẻ ấy đâu biết rằng họ đang sống vô cảm ngay trong chính gia đình mình.*

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng nửa trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.

**Câu 3.** Suy nghĩ về vấn đề bạo lực học đường hiện nay

**Câu 4.** Trong bài thơ *Một khúc ca*, Tố Hữu viết:

“Nếu là con chim, chiếc lá  
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh  
Lẽ nào vay mà không có trả  
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Từ ý nghĩa đoạn thơ trên, em hãy phân tích khổ thơ 4 và 5 trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải để thấy điểm gặp gỡ trong tư tưởng của hai nhà thơ.